

## หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) เน้นการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีการประสานระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัติ ช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการวิจัยและการคิดเชิงวิพากษ์ในด้านสาธารณสุขและระบาดวิทยา โดยยึดหลักปรัชญาด้านการเรียนการสอนของ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1) สอนให้ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพของประชากรโลก ทั้งด้านขนาดและสาเหตุของปัญหาสุขภาพ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชากรที่ดีขึ้น 2) สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนได้ค้นหาความจริงและความรู้ใหม่ด้วยการค้นคว้าได้ด้วยตนเองอย่างมั่นใจ และสื่อสารองค์ความรู้ที่พบต่อผู้อื่นได้ และ 3) สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์และจุดประเด็นการค้นหาคำตอบใหม่ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาสร้างงานวิจัยที่สามารถส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชากรโลกทั้งด้านกว้างและเชิงลึกเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยในระดับแนวหน้า มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการผลิตงานวิจัยที่มีความลึกซึ้ง เป็นนวัตภาพและมีประโยชน์กับระบบสาธารณสุขในภาพรวม ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ได้รับตำแหน่งผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ในฐานะนักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิจัย อาจารย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาวุโส และที่ปรึกษาด้านการวิจัย นำไปสู่การใช้ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนาแนวทางปฏิบัติโดยใช้ผลงานเชิงประจักษ์จากผลงานวิจัย สร้างความเข้มแข็งของการบริการและระบบสุขภาพ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขระดับประเทศและนานาชาติ

1.จำนวนนักศึกษาที่รับ	12 คน			
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ	แผน 1.1, แผน 2.1 และแผน 2.2			
3.การจัดการเรียนการสอน	จันทร์ - ศุกร์			
4.รูปแบบการเรียน	Onsite			
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	นักศึกษาชาวไทย 45,000 บาท/ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา) นักศึกษาชาวต่างชาติ 90,000 บาท/ภาคการศึกษา (1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษา)			
6.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	<b>หมวดวิชา</b>	<b>แผนการศึกษา</b>		
		แผน 1.1	แผน 2.1	
		แผน 2.2		
	หมวดวิชาบังคับ	-	12	24
	หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	-	-
	วิทยานิพนธ์	48	48	48
	สารนิพนธ์	-	-	-
	<b>รวม</b>	48	60	72
7.คุณสมบัติของผู้สมัคร	<b>แผน 1.1</b> - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เกษษศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และ - มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ / หรือ - มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ด้านวิจัยที่ดี			

	<p><b>แผน 2.1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เกษษศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ระบาดวิทยา สุขศึกษา อาชีวอนามัย ฯลฯ และ</li> <li>- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ / หรือ</li> <li>- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ด้านวิจัยที่ดี ที่สามารถเทียบเท่ารายวิชาได้ หรือตามคณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นสมควร</li> </ul> <p><b>แผน 2.2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เกษษศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ระบาดวิทยา สุขศึกษา อาชีวอนามัย ฯลฯ และมีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทำวิทยานิพนธ์ได้ และ</li> <li>- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก และ / หรือ</li> <li>- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ มีประสบการณ์ด้านวิจัยที่ดี</li> </ul> <p>และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563</p>
<p>8. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา</p>	<p>8.1 ใบสมัคร</p> <p>8.2 ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae)</p> <p>8.3 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ บทความย่อ โครงการวิจัย 1 ชุด (ถ้ามี)</p> <p>8.4 หนังสือรับรองการศึกษา (transcript)</p> <p>8.5 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (Recommendation) จำนวน 2 ชุด</p> <p>8.6 หัวข้อเรื่องและรายละเอียดการทำวิจัยที่สนใจ</p> <p>8.7 หนังสือรับรองจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (ในกรณีที่มีประสบการณ์ในการทำงาน)</p> <p>8.8 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน</p>
<p>9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา</p>	<p>อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ เลียบสี่ตระกูล  อีเมลล์ <a href="mailto:ltippawa@yahoo.com">ltippawa@yahoo.com</a></p> <p>เจ้าหน้าที่สาขาวิชาระบาดวิทยา น.ศ. อัญญวดี ลิ้มวชิร โชติ  อีเมลล์ <a href="mailto:bags.anyawadee@gmail.com">bags.anyawadee@gmail.com</a></p> <p>เว็บไซต์ <a href="https://medipe2.psu.ac.th/2019/">https://medipe2.psu.ac.th/2019/</a></p> <p>Facebook <a href="https://www.facebook.com/medipe">https://www.facebook.com/medipe</a></p>

## กำหนดการสอบ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 1

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
1. สอบข้อเขียน - ความรู้ทั่วไปทางสาธารณสุข - การคำนวณด้านสถิติ - ภาษาอังกฤษ	24 กุมภาพันธ์ 2568 (9.00-12.00น.)	ห้องประชุม 1 สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์
2. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)	24 กุมภาพันธ์ 2568 (13.00-14.30) สามารถเปลี่ยนแปลงได้	ห้องประชุม 1 สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์